



CỘNG ĐOÀN THÁNH MARTIN DE PORRES/GIÁO XỨ ST. MICHAEL
Olympia, Washington

ĐỒNG HÀNH

LỜI CHA LINH HƯỚNG

Quý ông bà anh chị em thân mến,

Tháng 9 - hướng đến đỉnh cao của Thập Giá: Hi Vọng và Yêu Thương. **Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/9:** Thúc đẩy chúng ta can đảm chiêm ngắm Tình Yêu diệu vợi của Thiên Chúa, qua Người Con Một duy nhất. Tình Yêu chết đi chính mình, đem Hy Vọng sống cho người mình yêu.

Chúc mừng quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp mừng Lễ Tước Hiệu của Hội Dòng! Chúng ta được tin từ Hội Dòng truyền chuyện các Sơ trong Tháng 9: Sơ Nga đi phục vụ tại Everett, và Sơ Hương sẽ đến với cộng đoàn chúng ta. Cộng Đoàn tri ân Sơ Nga trong 2 năm qua, nhiệt thành cộng tác với Ban Mục Vụ, làm việc với Cha Chánh Xứ, nhân viên; cũng như với tôi trong vai trò Trợ Ủy cho Đoàn Thiếu Nhi. Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho các Sơ và ơn gọi phục vụ của những người sống Đồi Thánh Hiến.

Tôi cảm ơn quý ông bà anh chị em luôn giữ tinh thần cộng tác với nhau và với Ban Mục Vụ, trong những sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ. Dù những ngày tháng hè với nhiều chương trình riêng của gia đình, vẫn cố gắng tham dự Thánh Lễ với cộng đoàn.

Tháng 9 - Tết Trung Thu của thiếu nhi, chúng ta cầu nguyện cho các em, khi trở lại trường học bắt đầu một năm mới, với tinh thần mới trong Chúa Thánh Thần. Các Lớp Giáo Lý Xung Tội Rước Lễ Lần Đầu, Lớp Thêm Sức, và Đơn Tham Gia Thiếu Nhi cũng đã bắt đầu. Xin quý phụ huynh quan tâm ghi danh cho các em.

Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I-II của Miền Tây Bắc thật tốt đẹp. Tôi có dịp đến dâng Thánh Lễ, chia sẻ với Huynh Trưởng, Huấn Luyện Viên, Trợ Tá, Trợ Ủy cũng như các Cha Tuyên Ủy khác về sự phát triển và chương trình huấn luyện của Phong Trào. Tôi hy vọng và cầu nguyện cho Thiếu Nhi của Đoàn Emmanuel chúng ta, với sự hướng dẫn của Sơ Hương trong tương lai, sẽ có những bước tiến tốt đẹp hơn.

Thầy Huy gửi lời cảm ơn tới cộng đoàn. Thầy đã bắt đầu năm học mới và xin cầu nguyện cho mọi sự tốt đẹp. Trong Tháng 10, tôi khuyến khích các ca viên trong 2 Ca Đoàn tham dự Tình Tâm vào thứ bảy đầu tháng. Đây là dịp rất quan trọng để các ca viên vun trồng tinh thần phục vụ và chia sẻ lẫn nhau. Xin cộng đoàn cũng cầu nguyện cho tôi trong Thánh Lễ Tháng 10, tôi sẽ không hiện diện với cộng đoàn. Cha Miên sẽ dâng Thánh Lễ thay tôi, để tôi có thể hướng dẫn đoàn Hành Hương Đất Thánh. Tôi sẽ dâng Lễ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em trong chuyến đi này.

Thân ái trong Chúa Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh,
LM Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng

Ý CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 9.2015



Ý chung: Cầu cho tất cả mọi người trẻ được thăng tiến nhờ được giáo dục và có công ăn việc làm.

Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo lý viên trở nên nhân chứng bằng một đời sống phù hợp với đức tin mà họ rao giảng.

CÁC LỄ QUAN TRỌNG

Tháng 9.2015

13: CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 1:30pm, Westside

14: Lễ Suy Tôn Thánh Giá

15: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

16: Thánh Corneliô - Giáo Hoàng, Thánh Ciprianô - Giám Mục, Tử Đạo

20: CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

21: Thánh Matthêu Tông Đồ, Lễ Kính

23: Thánh Piô Pietreclina - Linh Mục, Lễ Nhớ

27: CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

29: Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Raphael, Gabriel

30: Thánh Giêrômô - Linh Mục Tiến Sĩ, Lễ Nhớ

Tháng 10.2015 - Tháng Mân Côi

1: Thánh Theresa Hải Đồng Giêsu - Tiến Sĩ, Lễ Nhớ

2: Kính Thiên Thần Bản Mệnh, Lễ Nhớ

4: CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

7: Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Lễ Nhớ

11: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 1:30pm, Westside

15: Thánh Têrêsa Avila - Tiến Sĩ, Lễ Nhớ

17: Thánh Ignatio - Giám Mục Tử Đạo, Lễ Nhớ

18: CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Khánh Nhật Truyền Giáo

25: CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

28: Thánh Simon & Thánh Tadeô Tông Đồ, Lễ Kính



**ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI
PHILADELPHIA 2015**



Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai?

Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.



CAO CẢ THAY MÀU NHIỆM CỨU ĐỘ!



Ý Nghĩa Các Nghi Lễ & Kinh Nguyện Trong Thánh Lễ

Học Viện Dòng Thánh Thể
Giuse Phạm Đình Ái, SSS

Chương 2: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

15. BÀI TIN MỪNG

- **Lời chào "Chúa ở cùng anh chị em" và lời đáp "Và ở cùng Cha"**, thể hiện sự trao tặng cho nhau món quà đức tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô mà lời của Ngài sắp được nghe công bố.

- **Việc ghi dấu trên trán** nhắc nhở chúng ta không nên đơn giản chỉ biết về Tin Mừng, mà phải biết Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc loài người.

- **Tư thế đứng** khi đọc Tin Mừng là biểu lộ lòng tôn kính của chúng ta với Đức Giêsu, với Lời của Ngài và với tất cả những gì Ngài đã làm.

- **Hôn sách Tin Mừng** là bày tỏ lòng kính trọng và yêu mến. hành động này chứng tỏ sự thánh thiện cũng như quyền năng của Lời Chúa vừa được công bố.

16. BÀI GIẢNG LỄ

- Giảng lễ dành riêng cho tư tế hay phó tế; nhắc nhở rang: Tin Mừng được công bố và được thông hiểu dưới thẩm quyền của đức tin tông truyền.

- Cùng với Phụng Vụ Thánh Thể, nhờ Bài Giảng Lễ, Lời của Thiên Chúa đã được nói ra trở thành một cuộc "công bố những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ, tức là trong Mầu Nhiệm Đức Kitô".

17. TUYÊN XUNG ĐỨC TIN

- Kinh Tin Kính giúp tín hữu tưởng niệm Bí Tích Rửa Tội và đặc ân họ lãnh nhận do Bí Tích này mang lại.

- Các tín hữu bày tỏ mối hiệp thông với niềm tin của Giáo Hội hoàn vũ khắp nơi.

- Kinh Tin Kính được đọc chung: dấu chỉ sự hiệp nhất trong một đức tin, một Bí Tích Rửa Tội, và một Thiên Chúa là Cha của hết thảy mọi người.

18. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

- Hướng về thực tại trần thế, nói lên sự dấn thân của tín hữu, và nhiệm vụ cụ thể của họ là xây dựng thế giới và Giáo Hội.

- Lời nguyện thể hiện chức tư tế do Bí Tích Rửa Tội, diễn tả niềm tin vào các Thánh thông công, là hành động bác ái huynh đệ tuyệt hảo nhất, được thực hiện trong đức tin.

- Lời nguyện cho mọi người, còn biểu lộ tình con thảo của tín hữu đối với Thiên Chúa là Cha.

Suy Niệm Hằng Ngày: THẬP GIÁ



Cô Ann Thomas có kể lại câu chuyện sau đây. Hôm đó, cô và Betty ghé một sạp bán đồ phế thải. Ann vừa lôi ra một khay đồ linh tinh, Betty bước tới hỏi:

- Có đồ gì đáng giá không?

Ann trả lời: - Không, toàn là đồ năm vỏ thôi.

Đoạn cô bước sang bên cạnh nhường cho Betty vào xem. Betty chăm chú nhìn vào đồng lật vặt, nhặt lên một cây thánh giá cũ kỹ han rỉ và nói:

- Thật khó mà tin được. Tôi đã tìm được đồ quý: cây thánh giá này làm bằng chất bạc xưa.

Cô bạn của Ann bèn về nhà lau chùi và đánh bóng cây thánh giá. Đây quả là một vật quý. Về sau, đứa con trai 7 tuổi của Betty tên Bobby cầm cây thánh giá lên, cung kính ngắm nghía hồi lâu. Bỗng nhiên cậu bé oà lên khóc. Betty liền hỏi: - Con sao vậy?

Bobby nói: - Con không cầm lòng được khi thấy Chúa Giêsu bị treo trên thập giá.

Người tín hữu Kitô mỗi ngày nhìn thấy thập giá, nghe nói về thập giá. Vậy thập giá là gì?

Ý nghĩa thật của thập giá cần tìm thấy trong lời giảng dạy của Chúa và trong chính Chúa: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Lc 9,23).

Người Kitô đích thực vác thập giá để theo một người, mà người đó là chính Chúa Kitô, chứ không phải chạy theo bất cứ một lợi lộc khác ngoài Chúa. Dấn bước theo Chúa trên con đường thập giá, người Kitô không cần đi tìm câu trả lời cho ý nghĩa của cây thập giá nữa, bởi vì chính lúc vác thập giá theo Chúa, người Kitô đã hiểu thập giá là gì rồi.

Đó là chọn lựa của Thánh Phaolô tông đồ khi ngài nói với tín hữu Galata: “Phần tôi, ước chi tôi đừng có tìm vinh quang nơi điều gì khác ngoài thập giá của Chúa Kitô, Chúa chúng ta” (Galata 4,16). Thánh Phaolô đã không tự tạo cho mình thập giá riêng phù hợp với lợi lộc của mình, nhưng ngài chấp nhận thập giá Chúa và từ Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn vui lòng đón nhận thập giá, bất kỳ thập giá nào miễn đó là thập giá Chúa muốn gởi đến cho con.

Xin thương nâng đỡ con trên bước đường đầy gian nan thử thách này Amen.

TỈNH TÂM CA ĐOÀN
AVE MARIA và NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
Thứ bảy ngày 3 tháng 10 năm 2015

Thời gian: **9am - 2pm.**

Địa Điểm: **Westside Chapel**

Hướng Dẫn:

Cha Đaminh Nguyễn Anh Tuấn

BMV lo thức ăn trưa cho quý ca viên.



Ban Mục Vụ chúng con chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em đã rộng lòng ủng hộ, để tạo điều kiện cho chúng con chi phí được dễ dàng hơn trong việc mua bông làm kiệu, tiệc liên hoan và các chi phí khác, trong dịp Cung Nghinh Mẹ Lavang Tháng 8. Ban Mục Vụ đã nhận được tất cả \$942. Nguyễn xin Thiên Chúa trả công bội hậu trên quý vị!



SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

- Cảm ơn quý phụ huynh đã cho các em tham gia Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I-II Miền Tây Bắc.
- Xin phụ huynh lấy Đơn ghi danh vào Đoàn Thiếu Nhi, Lớp Xung Tội Rước Lễ Lần Đầu, Lớp Thêm Sức; liên lạc Trợ Tá Hòa hoặc các Trưởng về thông tin phải điền trong đơn.

• **NĂM HỌC 2015-2016: THIẾU NHI SINH HOẠT** lúc 1:30pm, tại Downtown

Tháng 9: Chúa Nhật ngày 20 - Thiếu Nhi Khai Giảng Năm Học mới, Họp Phụ Huynh cùng giờ với các em Sinh Hoạt



Thứ tư ngày 16 tháng 9: phụ huynh các em Xung Tội Rước Lễ Lần Đầu họp lúc 6:30pm, Downtown

Chúa Nhật ngày 27 - Thiếu Nhi sinh hoạt

Thiếu Nhi đặt mua đồng phục trong Tháng 9. Sau Tháng 9, xin phụ huynh trả cước phí.

Tháng 10: Chiến Dịch Bỏ Hoa Thiêng kính Mẹ

Chúa Nhật ngày 18, 25 - Thiếu Nhi Sinh Hoạt



HỘI CON ĐỨC MẸ

Hội Con Đức Mẹ đọc kinh ngày **20 tháng 9**, lúc **5 giờ**, tại **Hội Trường Evergreen**. Kính mời quý ông bà anh chị em đến cầu nguyện với nhau.



THĂM VIẾNG CHÚA NƠI NHÀ TẠM

Xin kính mời quý ông bà anh chị em đến **Chầu Thánh Thể** tại **St. Joseph Chapel, Downtown**, lúc **2 - 3pm** mỗi thứ bảy.



THƯ VIỆN ĐỨC TIN

Nhóm **Thư Viện Đức Tin** chúng con có **nhiều cuốn sách, CD và DVD** rất hay về đời sống thiêng liêng cho quý vị **mượn FREE** vào **Lễ Việt Nam** mỗi tháng tại bàn của nhóm chúng con phía cuối Nhà Thờ.

Để chuẩn bị cho năm học, **St. Vincent de Paul Clothing Bank** thu nhận vớ và quần áo. Lòng hảo tâm chia sẻ cho những người kém may mắn hơn chúng ta được Chúa luôn chúc lành.

Nguyện Chúa trả công cho quý vị.



Friend of the Poor - Walk/ Run

Thứ bảy, ngày 19 tháng 9

St. Vincent de Paul Society của Giáo Xứ có buổi đi bộ gây quỹ giúp các gia đình trong hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình:

Thánh Lễ 9am, 10am: Đi Bộ khoảng 3 miles.

Xin cộng đoàn cầu nguyện, ủng hộ,

và nếu được tham gia trong

Chương Trình.



Liên lạc: Benedetta Reece (360)

292-7143 breece@saintmichaelparish.org



Các số điện thoại liên lạc

- Bí Tích Xức Dầu khẩn cấp - Cha Chánh Xứ Jim Lee (360) 754-4667
- Cha Linh Hướng Đaminh Nguyễn Anh Tuấn (253) 882-9943
- Mục Vụ (Hôn Nhân, Tang Chết, Giáo Lý, Rửa Tội) - Tiếng Việt: Thomas Tuyên Nguyễn (360) 866-3751
Tiếng Anh: Văn phòng Giáo Xứ (360) 754-4667 Ext 119
- Xin lễ, xin đọc kinh cầu nguyện, liên lạc Ban Mục Vụ trước và sau Thánh Lễ Tiếng Việt tại cuối nhà thờ
- Các đoàn thể, giáo dân trong cộng đoàn muốn đăng bài viết hoặc thông báo trên tờ Đồng Hành, xin gửi bài về BMV
Email: cdthanhmartin@gmail.com trước ngày 20 trong tháng.

Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Martin De Porres trực thuộc Giáo Xứ Saint Michael.

Mỗi tháng, cộng đoàn có **Thánh Lễ tiếng Việt** vào **Chúa Nhật thứ nhì** trong tháng lúc **1 giờ 30 chiều**, tại:

Nhà thờ St. Michael (Westside Chapel): 1835 Overhulse Rd NW, Olympia, WA 98502

Muốn biết thêm chi tiết về sinh hoạt của các đoàn thể trong cộng đoàn và có ý kiến cần đóng góp, xin liên lạc:

Ban Mục Vụ Công Đoàn Công Giáo St. Martin De Porres

E-mail: cdthanhmartin@gmail.com, **website:** www.cdmartin.org

Linh Mục Chánh Xứ: Cha Jim Lee | Cha Linh Hướng: Đaminh Nguyễn Anh Tuấn

Ban Mục Vụ: Nguyễn Xuân Tuyên | Huỳnh Chi | Lang Thùy Loan | Nguyễn Thị Thanh Hải

Liên Lạc Ban Mục Vụ: (360) 951-9808

